



ประกาศหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
ที่ 10/2563

เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียด
ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
กรอบการวิจัย “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ปีงบประมาณ 2563

ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ได้ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา กรอบการวิจัย พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 โดยสถาบัน/หน่วยงาน/นักวิจัย/นักวิชาการอิสระ ที่สนใจสามารถยื่นผ่านระบบ NRMS และกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยวันที่ 20 มกราคม 2563 ซึ่งหน่วย บพท. ได้จัดเวทีพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการเบื้องต้น ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้น เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ซึ่งมีชุดโครงการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นจำนวน 22 ชุดโครงการ และข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (Re-submit 2563) ภายใต้แผนงานสำคัญ “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นอีกจำนวน 1 โครงการ รวมโครงการที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นทั้งหมด 23 ชุดโครงการ นั้น

หน่วย บพท. ได้จัดเวทีพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยละเอียดและเชิญหัวหน้าชุดโครงการมานำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ซึ่งมีหลักเกณฑ์พิจารณาจากเป้าและกรอบการวิจัยในประกาศทุน ดังนี้ 1) ความชัดเจนของประเด็นโจทย์วิจัยและเนื้อหาโครงการวิจัย รวมถึงการวิเคราะห์บริบทและความต้องการของพื้นที่ที่จะใช้การพัฒนาการศึกษาเพื่อไปเพิ่มทักษะการเรียนรู้ (Learning Outcome) และผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้น 2) กระบวนการและกลไกความร่วมมือในพื้นที่เป้าหมายระหว่างสถาบันอุดมศึกษา/ภาคี/ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) กระบวนการและการออกแบบการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ 4) ความชัดเจนของของ Outcome และความคุ้มค่าของการลงทุนวิจัย (Value for Money) และ 5) โอกาสในการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงศักยภาพของคณะผู้วิจัยและความเชื่อมโยงระหว่างโครงการวิจัยย่อยในชุดเพื่อตอบเป้าหมายใหญ่

ผลการพิจารณาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีรายชื่อตั้งเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ หน่วย บพท. จะได้ประสานงานกับหัวหน้าชุดโครงการวิจัยสรุปข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อปรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยให้สมบูรณ์และจัดทำสัญญารับทุนวิจัย (TOR) ต่อไป โดยขอสงวนสิทธิ์การสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับข้อเสนอโครงการวิจัยที่ปรับแก้ไขรายละเอียดและกรอบงบประมาณตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ อนึ่งข้อเสนอชุดโครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณา หน่วย บพท. จะจัดส่งหนังสือแจ้งเหตุผลไปยังหัวหน้าชุดโครงการรายโครงการ

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

(ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา)

รักษาการผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่

ข้อเสนอชุดโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา
ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
กรอบการวิจัย พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ปีงบประมาณ 2563
โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ลำดับที่	รหัสโครงการ	นักวิจัยและสังกัด	ชื่อโครงการ
1	1452831	ผศ.ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม มหาวิทยาลัยศิลปากร	การยกระดับการศึกษาด้วยนวัตกรรมท้องถิ่นเพื่อคุณภาพ การศึกษาของเด็ก เยาวชนและคนในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรี
2	1452835	รศ.ประภาภัทร นิยม สถาบันอาศรมศิลป์	โครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบพื้นที่นวัตกรรมการจัด การศึกษาระดับจังหวัด ด้วยกระบวนการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้ง ระบบ: กรณีศึกษาจังหวัดระยอง ระยะที่ 2
3 ¹	1463603	นายพิทักษ์ โสตถยาคม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	รูปแบบการพัฒนาโค้ชและดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ของ โค้ชในการขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษาสู่ฐานสมรรถนะ
4	1442135	ผศ.ดร.ปรกรณ์ชัย สุพัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	วิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบ ศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้พื้นที่ นวัตกรรมจังหวัดศรีสะเกษ
5	1453189	รศ.ดร. มิตรชัย จงเขียวชำนาญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนด้วยโครงงานฐาน วิจัยและกระบวนการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ในพื้นที่นวัตกรรม การศึกษาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
6	1441110	นายพิเชษฐ บุญจมาศ มูลนิธิคลองไต่ทะเลียมอะคาเดมี	ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดสตูล ปี 2563
7 ²	1452944	นายธงชัย มั่นคง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาสถาบันการเรียนรู้ของคน ทุกวัยให้เป็นกลไกสนับสนุนความเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้จังหวัด ระยองโดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และภาคีเครือข่าย

หมายเหตุ

- ผ่านโดยมีเงื่อนไขให้ผนวกรวมกับโครงการวิจัยปฏิบัติการเพื่อพัฒนาต้นแบบพื้นที่นวัตกรรมจัดการศึกษาระดับจังหวัด ด้วยกระบวนการเปลี่ยนแปลง
โรงเรียนทั้งระบบ: กรณีศึกษาจังหวัดระยอง ระยะที่ 2 ของสถาบันอาศรมศิลป์
- จากมติของคณะกรรมการการพิจารณาข้อเสนอโครงการอย่างละเอียด เห็นควรจัดโครงการดังกล่าวอยู่ในกรอบการวิจัย เมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning
City) ตามประกาศรับข้อเสนอแผนงานสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่อง พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา
- เนื่องจากมีผู้เสนอขอรับทุนในพื้นที่เชียงใหม่หลายโครงการ จึงมีความทับซ้อนของโจทย์และกระบวนการดำเนินงานวิจัย เป้าหมายและโจทย์วิจัยที่เสนอยัง
ไม่ชัดเจน รวมทั้งยังไม่เห็นความก้าวหน้าของทุนเดิมการทำงานของภาคีเครือข่ายการปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ หน่วย บพท. จึงจะ
Consortium เพื่อพัฒนารอบการวิจัยและโจทย์วิจัยของจังหวัดเชียงใหม่ และเชิญคณะผู้วิจัยที่สนใจเข้าร่วมอีกครั้งหนึ่ง